



Insurance Update

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2559

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2559 เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน ในระบบงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และลดข้อโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตีความกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เติบโตตามมาตรฐานระดับสากล และสามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ทั้งจากส่วนกลางและสาขามณฑล กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมราวีรินทร์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

การนำเสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมให้นำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเป็นการจัดระบบสวัสดิการข้าราชการพยาบาลที่ดี และเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบในมาตรการเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมนี้ได้ยื่นส่งข้อเสนอการนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อขอให้สนับสนุนและผลักดันเรื่องดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้มีการพิจารณาความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากร สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย โดยที่ประชุมร่วมเห็นชอบให้มีการนำเสนอปลัดกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอต่อไปยังรัฐมนตรี ในการกำหนดให้สามารถเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

โครงการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย อังกฤษ-ไทย

ด้วยราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาเห็นความสำคัญของวิชาการด้านประกันภัยว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของประเทศ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เมื่อ พ.ศ. 2534 เพื่อให้มีศัพท์บัญญัติในวิชาการด้านนี้ใช้ให้ถูกต้องตรงกัน และหลังจากนั้นได้จัดพิมพ์ซ้ำอีกจนถึงครั้งที่ 5 (พ.ศ.2549) โดยไม่มีการแก้ไข แต่เนื่องจากวิชาการด้านประกันภัยได้เจริญก้าวหน้าไปมาก พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถานที่มีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วนั้นจึงไม่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในปัจจุบัน ประกอบกับมีการยกเลิกและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย รวมทั้งการออกกฎหมายใหม่อีกหลายฉบับ ซึ่งทำให้เนื้อหาของพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไม่ทันสมัยทางราชบัณฑิตยสถาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัยเพื่อให้ชำระทบทวนคำศัพท์และคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสถานที่จัดพิมพ์เผยแพร่แล้วและพิจารณาบัญญัติศัพท์และจัดทำคำอธิบายศัพท์เพิ่มเติมตามความก้าวหน้าของวิชาการด้านประกันภัย ในรูปแบบพจนานุกรมเพื่อให้พจนานุกรมศัพท์ประกันภัยได้มาตรฐานสมบูรณ์ที่สุดให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้อย่างถูกต้องตรงกัน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัยด้วย โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 จนถึงบัดนี้ใกล้แล้วเสร็จ ทางสมาคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยขึ้นมาเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนบัญญัติศัพท์และคำอธิบายศัพท์ประกันภัยดังกล่าวทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการสรุปความถูกต้องและความสมบูรณ์เพื่อให้ราชบัณฑิตยสถานดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวปริยาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 612

Insurance Product

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวร์นส์)

ด้วยปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดทำ “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยจะได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวร์นส์) มาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวร์นส์) พร้อมทั้งเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของการชดเชยรายวันและค่าชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ ที่นี้บริษัทประกันวินาศภัยได้สมัครใจเข้าร่วมรับประกันภัย เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการรวมทั้งจะได้มีการณรงค์ ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยได้มีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

Insurance Product

การพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ แบบอัตโนมัติ (File & Use)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในเรื่องนี้ได้กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทจะยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยฯ **ที่ไม่ได้ร่างขึ้นโดย** The International Underwriting Association of London (IUA) และ/หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการร่วมของทั้งสององค์กร บริษัทจะต้องยื่นให้คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณาก่อนที่จะยื่นต่อนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแบบและข้อความฯ ซึ่งได้ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 104 แบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการต่างๆ ของสมาคมฯ ได้อยู่ในระหว่างการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยและปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการที่รับผิดชอบ	ชื่อกรมธรรม์ประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน	กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (แบบ อค.) เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ ทส.) เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.)
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ INTERNATIONAL LAND TRANSIT CARGO CLAUSES
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ	กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance Policy (ITI)) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมีัคเทศก์
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา (Sign Board Insurance) กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 512

Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559	ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	สัมมนา เรื่อง “How to Underwrite for the beginner – การจัดการสินไหมทดแทนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 08.30 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	การประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ....	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 08.30 น.-13.00 น.
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Contractors All Risks Insurance Policy”(Claims during maintenance period and Cross Liability)	โรงแรมซันไรท์ ลาภูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559	โครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 2559/60	โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ครั้งที่ 8/2559 (Training for the trainers)	โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559	ชมรมไอทีประกันภัย	สัมมนา เรื่อง ISO 27001 มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 09.00 น.-16.00 น.